

# TRƯỜNG MẦM NON AN DƯƠNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023

Hòa trong khí thế tung bừng phấn khởi của những ngày tháng 5 lịch sử. Chiều ngày 31/5/2023, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương. Trường Mầm non An Dương long trọng tổ chức hội nghị "Tổng kết năm học 2022 - 2023".

Về dự với nhà trường ở thị trấn có đồng chí: Đỗ Văn Mai - Phó BTTTT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND; đồng chí: Đặng Văn Hiến - Chủ tịch MTTQ thị trấn An Dương. Các ông bà trong Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của các lớp. Cùng toàn thể CBGVNV trường Mầm non An Dương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu được nghe đ. c Phạm Thị Thoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo một số nét chính về kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2022-2023 thông qua phóng sự bằng hình ảnh cụ thể các hoạt động trong năm học.

Năm học 2022-2023, trường Mầm non An Dương có tổng số 504 cháu. Với 14 lớp nhà trẻ, mẫu giáo. Riêng lớp 5 tuổi có 168 cháu. Nhà trường tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai tài chính theo đúng quy định. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt, trong năm không có dịch bệnh xảy ra trong trường. Tổ chức thành công chuyên đề “ Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ” được Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đánh giá cao. Giáo viên các nhóm lớp đã tập trung trang trí lớp, xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - thân thiện, xây dựng góc steem cho trẻ và tạo cảnh quan môi trường học tập tốt tại các hành lang và gầm cầu thang, khu vui chơi ngoài trời....

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đến trường, bảo đảm tỷ lệ chuyên cần. Đồng thời quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên.

**Một số hình ảnh của buổi Tổng kết**



Hội nghị vinh dự được đón đ.c Đỗ Xuân Mai- Phó BTTT-CTHĐND,  
đ/c Đặng Văn Hiến- CT MTTQ thị trấn về dự chỉ đạo Hội nghị



Đ/c Phạm Thị Thoa- BTCB-HT nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 nhà trường



Các nội dung báo cáo được trình bày ngắn gọn thuyết phục qua phóng sự với các hình ảnh ,video các hoạt động của cô và trò trong năm học 2022-2023 cụ thể, thiết thực.



Đại biểu, CBGVV và phụ huynh chăm chú lắng nghe



Đ/c Đỗ Văn Mai- Phó BTTTTĐU- CT HỖND thị trấn ghi nhận các kết quả đạt được của nhà trường và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị



Lãnh đạo địa phương tặng quà cho các đ/c CBGVNV đạt thành tích xuất sắc trong năm học





Tặng quà các đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học



Với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường; tin tưởng rằng trong năm học 2023-2024, trường MN An Dương tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đẩy mạnh hơn nữa mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển toàn diện về nhân cách, tri thức và thẩm mỹ cho trẻ, quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chăm sóc,

giáo dục trẻ đáp ứng được các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Hội nghị tổ chức "Tổng kết năm học 2022 - 2023 trường mầm non An Dương đã thành công tốt đẹp./.

*An Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2023*

**BAN GIÁM HIỆU**